
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa ikatlong pulong ng Uniform Selection Committee, napili ang Master Maker sa pamamagitan ng proseso ng 
panukala. 
Matapos makatanggap ng mga presentasyon mula sa tatlong kumpanya, sinuri ng mga miyembro ng komite sa 
pagpili ang mga panukala at nagpasya sa isang master manufacturer. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TAGAPAGLIKHA (MASTER MAKER) 

COMPANY 

NAME 

Shizuoka Kankō Gakusei-Fuku Kabushiki Gaisha 

The results of the review are posted on the Iwata City Hall website. 

【Paparating na Iskedyul】 

October 29 ~ November 5 Magsasagawa ng survey sa kamalayan (uri kulay larawan atbp.) sa mga 

mag - aaral magulang at mga guro sa gitnang paaralan. 

November 25~December 13 Batay sa awareness survey, ang mga vendor at ang uniform selection 
committee secretariat ay naghanda ng mga sample. Ang bawat junior 
high school ay bibigyan ng 6 hanggang 8 sample. Ang mga intensyon ng 
pagpupulong sa mga junior high school ay maayos sa pamamagitan ng 
pagpapalitan ng opinyon sa mga kinatawan ng mga mag-aaral. 

Kalagitnaan ng December Batay sa awareness survey at sa mga intensyon ng bawat junior high 
school, pipili ang Uniform Selection Committee ng dalawa hanggang 
tatlong bagong unipormeng napiling kandidato. 

Huling Buwan ng January ~ 

February 

Exhibition ng mga bagong unipormeng kandidato, pagboto ng mga bata, 
estudyante, magulang, atbp. 
Ang mga lokasyon ng eksibisyon ay kasalukuyang isinasaalang-alang, 
tulad ng mga junior high school at pampublikong pasilidad. 

March Ang Komite sa Pagpili ng Uniporme ay magpapasya/mamimili na sa 

gagamiting bagong uniporme. 

※ Ang komite sa pagpili ng uniporme ay magpapasya sa mga detalye ng blazer, palda, at slacks. 

※ Isasaalang-alang naman ng bawat paaralan ng junior high school kung paano dapat gamitin ang mga dress shirt, 
polo shirt, kurbata, ribbons, atbp. 
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英語版 

Mangyaring sabihin sa amin ang 

tungkol sa iyong mga tagumpay bilang 

isang master maker/tagapaglikha. 

Paano mo pagsasamahin 

ang mga puna ng  

mag-aaral at magulang? 

 

 

Posible ba na lumikha 

ng mga 

espesipikasyon na 

nagpapahintulot sa 

ibang mga 

manufacturer na 

pumasok sa merkado? 



MGA OPINYON AT KATANUNGAN NA AMING TINUGON NA ISINUMITE SA IWATA DISTRICT UNIFORM 
SELECTION COMMITTEE. 

Q Narinig ko na ang ilang mga paaralan sa ibang mga lalawigan ay gumagamit ng polo shirt sa tag-init. Sa tingin ko 

maraming mga bentahe tulad ng pagpili ng kulay at ang kadalian ng paghahanda ng pagpapalit ng damit. Ano ang 

iyong opinyon tungkol sa mga uniporme sa panahon ng tag-init? 

A  Ang Iwata District Principals' Association's ``Ulat ng Uniform Review Committee'' (Pebrero 2024) ay nagsasaad 

na ``kinakailangang bigyan ng konsiderasyon ang mga T-shirt at polo shirt, kabilang ang pagpapahintulot sa 

mga mag-aaral na pumili mula sa mga bagay na magagamit sa komersyo.'' Ang aming  Uniform Selection 

Committee ay humihiling sa mga tagagawa na tiyakin na ang mga bagong uniporme ay angkop para sa parehong 

mga kamiseta at polo shirt.'' 

Bilang karagdagan, ang Komite sa pagpili ng Uniporme ay nagtatatag ng mga detalye para sa mga jacket, 

slacks, at skirts, at ang bawat junior high school ay may pananagutan sa pagpapasya kung paano dapat maging 

ang mga T-shirt, polo shirt, kurbata, ribbons, atbp. (kung sila ay suot o hindi, mga kulay., mga disenyo, atbp.). 

Q  Mayroon akong nakatatandang kapatid na magiging first-year junior high school student sa taong pampaaralan 2025 

at magsusuot ng kasalukuyang uniporme at isang nakababatang kapatid na magsusuot ng bagong uniporme. Kung ang 

mga bagong uniporme ay ipapakilala sa taong pampaaralan 2026 kailangan ng pamilya ko na bumili ng dalawang 

uniporme isang bago at isang luma. Ito ay magiging isang pinansyal na pasanin. Talaga bang kinakailangan na palitan 

ang uniporme? 

A  Ang mga bagong uniporme ay nakatakdang ipakilala simula sa mga bagong mag-aaral sa 2026. Sa pangkalahatan, 

ang mga mag-aaral na papasok sa paaralan sa 2025 ay magsusuot ng kasalukuyang uniporme sa loob ng tatlong 

taon. 

Bilang karagdagan, tulad ng pagsasaalang-alang sa pinansiyal na pasanin ng mga magulang, kapag ang bagong 

uniporme ay ipinakilala, magkakaroon ng panahon ng paglipat(transition) kung saan ang mga mag-aaral ay 

maaaring magsuot ng kasalukuyang uniporme o ng bagong uniporme. Naniniwala kami na ang tatlong taong panahon 

ng paglipat ay kinakailangan, ngunit isasaalang-alang namin kung kalian dapat ang panahon ng paglipat habang 

isinasaalang-alang din ang mga opinyon ng mga magulang sa bawat junior high school. Mangyaring sumangguni 

sa kaukulang junior high school tungkol sa paggamit ng reused uniforms. 

Q  Sinasabi na ang mga uniporme ng paaralan ay nagpapataas ng pakiramdam ng pagmamahal at pagiging kabilang sa 

paaralan at ito ay nagtataguyod ng pakiramdam ng pagkakaibigan at pagkakaisa. Ngunit hindi ba ito ay isang bagay na 

nag-iiba-iba mula sa iba’t ibang tao at hindi isang bagay na mabubuo lamang ng isang gabi kundi ito ay binubuo ng 

pamamalagi mo sa buong buhay-paaralan? 

A  Gaya ng binanggit mo na ang pagpapaunlad ng damdamin ng pag - ibig sa paaralan ang pagkadama na kabilang 

ka sa isang grupo ang pagkadama ng pagkakaisa ay ginagawa sa pamamagitan ng buong edukasyonal na mga 

gawain ng paaralan at kami'y naniniwala na ang mga uniporme ay gumaganap ng bahagi sa prosesong ito. Patuloy 

tayong magsisikap na ipadama ang pag - ibig sa paaralan at madamang kabilang tayo sa lahat ng gawaing pang - 

edukasyon sa paaralan. 

Q  Kailangan bang magsuot ng uniporme ang mga estudyante papunta at pauwi sa paaralan? Pinapayagan ba ang mga 

mag-aaral na magsuot ng mga jersey o damit na pang-gym papunta at pauwi sa paaralan? 

A  Bagama't pangunahin para sa mga mag-aaral na pumasok sa paaralan na naka-uniporme ang bawat junior high 

school, ang bawat paaralan ay nagtatag ng oras at mga tuntunin tungkol sa pagsusuot ng mga jersey at 

uniporme sa gym, papunta at pauwi mula sa paaralan na isinasaalang-alang ang kaligtasan at kalusugan ng mga 

mag-aaral. 

Q Hindi namin nais na bumili pa muli ng mga lumang uniporme na hindi na magagamit sa mataas na presyo. Hanggang 

sa opisyal na napagpasyahan ang bagong uniporme maaari mo bang payagan kami ng ilang kakayahang umangkop 

tulad ng pagkakaroon ng parehong palda at pantalon na simple at mura ang halaga? Umaasa ako na kapag ipinakilala 

na ang mga bagong uniporme magagawa ito ng mga nais na bilhin ang mga ito. 

A  Ang mga mag-aaral na papasok sa 2025, ay gugugol ng kanilang mga araw sa paaralan sa kasalukuyang uniporme 

ng paaralan sa loob ng tatlong taon. Tungkol sa panahon ng paglipat ng uniporme, atbp. isinasaalang-alang ang 

mga opinyon ng mga magulang sa bawat junior high school. Mangyaring kumonsulta sa may kinalamang mga junior 

high school tungkol sa pagbili ng mga bagong uniporme para sa mga mag-aaral sa ikalawang baitang pataas kapag 

ipinakilala na ang mga bagong uniporme. 

Q  Pumapasok ako sa paaralan at umuuwi sa suot na gym clothes halos lahat ng oras at pakiramdam ko ay wala akong 

maraming pagkakataon na magsuot ng uniporme. Ayaw kong gumastos sa mga uniporme kung kakaunti ang 

pagkakataon na maisuot ang mga ito. 

A  Ang ilang mga paaralan ay nagpapahintulot sa mga mag-aaral na pagpasok at pag uwi mula sa paaralan na suot 

ang gym uniform para sa mga kadahilanan tulad ng sobrang init lalo na at kung tag init. Ang pagdami ng mga 

pagkakataong magsuot ng uniporme para sa mga estudyante ay isang hamon sa hinaharap na dapat isa alang alang 

ng bawat mag aaral ng junior high school. 

  


